

Số: 1551 /TCTHADS-VP

V/v chấn chỉnh kỷ luật,
kỷ cương hành chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP trực thuộc TW.

Thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Qua đó, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được khắc phục triệt để; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức, viên chức còn hạn chế, cá biệt một số vụ việc đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cơ quan THADS, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của cơ quan THADS, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết

định số 103-QĐ/BCSD ngày 07/5/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy và thủ trưởng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị Bộ Tư pháp và hệ thống THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

2. Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các công chức khác khi đi làm việc tại cơ sở ở cả trong và ngoài địa phương.

3. Thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong các mặt công tác THADS. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, kỷ cương tại đơn vị.

4. Tăng cường mối quan hệ, chấp hành nghiêm túc các quy định của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện. *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Lưu: VT, VP.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Sơn